



บันทึกข้อตกลง

(Memorandum of Understanding: MOU)

**ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
(KUKA ACADEMY - RUTS)**

.....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 ระหว่าง บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด โดย คุณทวีวัชร เรืองปัญญาโรจน์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตั้งอยู่เลขที่ 22/11-12 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดช ตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “มทร.ศรีวิชัย” อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY - RUTS) รองรับแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้สถานที่ของ มทร.ศรีวิชัย ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY - RUTS) สำหรับการผลิตครูอาชีพศึกษาและการพัฒนา อุตสาหกรรมของภาคใต้

วัตถุประสงค์ความร่วมมือ

1. เพื่อให้ มทร.ศรีวิชัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ภายใต้ แแบรนด์ KUKA
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตอุตสาหกรรมของภาคใต้ เพื่อรองรับ นักศึกษาตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง มทร.ศรีวิชัย และ บริษัท ในการใช้อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ร่วมกันในอนาคต

ขอบเขตความร่วมมือ

1. ใช้สถานที่ของ มทร.ศรีวิชัย ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY - RUTS)
2. บริษัทสามารถอนุญาตให้ทางพันธมิตรที่รับรองโดยบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล ในส่วนของการศึกษาโดยเฉพาะมีสิทธิในการจัดการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรมและสัมมนา แทนบริษัทได้
3. ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักและทฤษฎีของบริษัท โดย มทร.ศรีวิชัย และ บริษัท จัดให้มีการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ และสามารถออกไปประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนเพื่อใช้ในการทำงานต่อไปได้

ระยะเวลาในการดำเนินการ

บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อตกลงใดๆ ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบภายในเวลาอันควร โดยข้อตกลงที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมต่อไปภายหน้าทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายทวิวัชร เรืองปัญญาโรจน์)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงชื่อ

(นายกฤษณัย อินพรม)
กรรมการบริหาร
บริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
พยาน

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
พยาน